



CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG



Tuyên dương sinh viên 5 tốt, học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh



Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại chương trình.

Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 -

9/1/2021), tuyên dương sinh viên 5 tốt, học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh.

Trong những năm qua, các phong trào "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Học sinh 3 tốt" được sinh viên, học

sinh tham gia và ngày càng tích cực, được cấp ủy, ban giám hiệu các trường quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh niên, hội sinh viên các trường triển khai thực hiện, có bước phát triển mạnh mẽ qua từng năm

học. Tại chương trình kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tuyên dương 65 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu

(Xem tiếp trang 4)
XUÂN PHƯƠNG

Công đoàn ngành Công Thương Khen thưởng 45 tập thể, cá nhân

Công đoàn ngành Công Thương vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2021.

Năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và việc làm của người lao động.

Vượt lên khó khăn, Công đoàn ngành Công Thương đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi và duy trì việc làm ổn định cho người lao động. Trong năm, Công đoàn ngành đã hỗ trợ các công đoàn cơ sở khâu trang và nước rửa tay sát khuẩn để phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN CƯỜNG



Công đoàn ngành Công Thương phối hợp với doanh nghiệp duy trì việc làm ổn định cho người lao động.

THÁI THUY Làm thủy lợi đồng xuân đạt hơn 80% kế hoạch

Theo kế hoạch làm thủy lợi đồng xuân năm 2020 - 2021, toàn huyện Thái Thụy thực hiện nạo vét 70.550m³ sông trực dẫn, sông trực tưới tiêu; đào đắp hơn 97.000m³ bờ vùng, bờ thửa; làm thủy lợi mặt ruộng gần 450.000m²; khơi thông hơn 1 triệu m² đồng chảy. Ngay từ đầu tháng 10/2020, UBND huyện đã giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn và yêu cầu các địa phương có trách nhiệm huy động nguồn vốn, tổ chức làm thủy lợi đồng xuân năm 2020 - 2021, bảo đảm kế hoạch huyện giao.

Để công tác làm thủy lợi đồng xuân đạt kết quả tốt, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan phân công cán bộ về cơ sở để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương làm thủy lợi đồng xuân theo đúng tiến độ, kỹ thuật, khối lượng được giao. Theo báo cáo của

(Xem tiếp trang 4)
TRẦN TUẤN

VŨ THƯ Khen thưởng 20 thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu

Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thông tin năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, ngành văn hóa, thông tin từ huyện đến cơ sở tập trung cao tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt đại hội đảng các cấp và phòng, chống dịch Covid-19. Toàn huyện có 92,9% số hộ đạt gia đình văn hóa, tăng 4,8% so với năm 2019; 199/209 thôn, tổ dân phố đạt thôn, tổ dân phố văn hóa, bằng 95,2%. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hầu hết các đám cưới giảm quy mô, đám tang tổ chức trang trọng, gọn nhẹ, các lễ hội đều tạm dừng hoạt động, riêng lễ hội chùa Keo mùa thu vẫn được tổ chức nhưng quy mô rút gọn. Huyện có thêm 3 di tích được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử văn hóa.

Năm 2021, huyện Vũ Thư tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị; tham mưu chuẩn bị tổ chức đại hội thể dục thể thao huyện, cơ sở và các nhiệm vụ văn hóa, thông tin, thể thao quan trọng khác.

Tại hội nghị, 22 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa, thông tin năm 2020; 20 thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu được khen thưởng.

3.246 lượt hội viên phụ nữ tham gia giúp đỡ 783 hộ hội viên khó khăn

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội LHPN huyện Vũ Thư hiện thu hút 40.818 hội viên tham gia, chiếm 78,3% số phụ nữ toàn huyện. Năm 2020, hội LHPN các cấp đã giúp đỡ 435 gia đình hội viên đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch"; trao tặng 45 thẻ BHYT, 427 thẻ bảo hiểm thân thể và ủng hộ gần 200 triệu đồng hỗ trợ hội viên gặp rủi ro đột xuất. Toàn huyện có 3.246 lượt phụ nữ tham gia giúp đỡ 783 hộ phụ nữ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, trong đó 146 hộ đã vươn lên thoát nghèo. Năm 2020, cán bộ, hội viên tích cực ủng hộ, hỗ trợ công phòng, chống dịch Covid-19 và giúp đỡ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Hội phụ nữ cơ sở xây dựng, duy trì 352 câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao, dân vũ, yoga lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ.

Năm 2021, Hội LHPN huyện Vũ Thư xây dựng và quyết tâm thực hiện thành công 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phát động phụ nữ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn của dân tộc.

Tại hội nghị, 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020 được khen thưởng.

QUỲNH LƯU

Hội thảo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

Tại Trường Mầm non xã Thanh Tân, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương vừa tổ chức hội thảo tập huấn trực tuyến với 37 điểm cầu các trường mầm non trong huyện về chuyên đề "Trường mầm non phối hợp với cha mẹ trẻ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ".

Tại hội thảo, các giảng viên của Trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương đã truyền đạt về cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của việc phối hợp giữa trường mầm non với gia đình trong chăm sóc và giáo dục trẻ; ích lợi của việc phối hợp; nội dung, hình thức tham gia của cha mẹ vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non... Thông qua hội thảo không chỉ giúp phụ huynh và giáo viên có những kiến thức chăm sóc trẻ một cách khoa học mà còn giúp phụ huynh hiểu thêm công việc của giáo viên, giúp giáo viên hiểu được hoàn cảnh của trẻ ở gia đình để có biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp, tạo mối quan hệ thân thiết, cởi mở giữa phụ huynh và giáo viên; góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển toàn diện.

THU THÚY

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIẾN HẢI Khám chữa bệnh cho 161.557 lượt bệnh nhân

Năm 2020, Bệnh viện Đa khoa Tiến Hải đã tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc phục vụ bệnh nhân với phương châm "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh". Trong đó, Bệnh viện đã duy trì và triển khai nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị như: mổ nội soi ổ bụng, nội soi tiết niệu, sản khoa, chạy thận nhân tạo, mổ phaco, kỹ thuật về mổ kết hợp xương các loại, giải phẫu bệnh. Ngoài ra, Bệnh viện đã duy trì 2 đề án cải tiến quy trình quản lý khám chữa bệnh bằng phần mềm Viettel His 6.0; đề án cải tiến quy trình đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh giảm thủ tục hành chính cho người bệnh đăng ký khám bệnh. Năm 2020, Bệnh viện đã khám chữa bệnh cho 161.557 lượt bệnh nhân, trong đó điều trị nội trú 16.242 lượt bệnh nhân; điều trị ngoại trú 5.446 bệnh nhân... Thực hiện số ca cấp cứu cho bệnh nhân 2.936 ca. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Tiến Hải đã duy trì bữa ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo của bệnh viện trong 10 năm liên tục.

Để tiếp tục thực hiện tốt về công tác khám và điều trị, chăm sóc người bệnh trong năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Tiến Hải quyết tâm xây dựng Bệnh viện đạt thương hiệu "Bệnh viện có chất lượng cao trong điều trị". Thực hiện nghiêm túc quy chế bệnh viện, quy chế chuyên môn, quy chế ứng xử với người bệnh không để xảy ra các sai sót, thái độ phục vụ và chuyên môn.

MẠNH THẮNG

Chăm lo đời sống người nghèo

(Xem trang 3)



Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Phí Thị Gắn, thôn Thiên Kiều, xã Thái Thọ (Thái Thụy).

Tăng cường chống đói, rét cho vật nuôi

(Xem trang 2)